

เนชั่น กรุ๊ป เปิดตัวแอป “zogzag77” เอาใจนักท่องเที่ยว เที่ยว เจาะคนเดินทาง ข้อมูลครบทั่วประเทศ



เนชั่น กรุ๊ป เปิดตัวแอป “zogzag77” เอาใจนักท่องเที่ยว

เจาะคนเดินทาง ข้อมูลครบทั่วประเทศ

เนชั่น กรุ๊ป เปิดตัวแอปพลิเคชัน “zogzag77” เจาะกลุ่มคนเดินทาง ให้ข้อมูลโดยนำทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในรัศมี 20 ก.ม. ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายพนา จันทรวีโรจน์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เปิดเผยว่า ทางเนชั่น กรุ๊ป ได้ร่วมกับ บมจ. ปตท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ zogzag77 ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะให้ข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัดพร้อมคำนวณระยะทางและเวลาให้ โดยมีข้อมูลกว่าหนึ่งแสนรายการ แบ่งเป็นข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกว่า 10,000 แห่ง ร้านอาหารกว่า 70,000 ร้าน โรงแรมกว่า 25,000 แห่ง รวมถึงเทศกาลประจำจังหวัดต่างๆ ถือเป็นแอปพลิเคชันที่มีฐานข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในแอปฯ เดียว และเป็นประโยชน์แก่คนเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถในการเดินทางและการวางแผนเดินทาง

สำหรับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน zogzag77 จะอาศัย location base เป็นหลัก กล่าวคือไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในจุดไหนของประเทศไทย เพียงแค่เปิด zogzag77 app แผนที่นำทางของร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ในรัศมี 20 ก.ม. จะโชว์ขึ้น

นายพนา กล่าวต่อว่า สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของแอปพลิเคชัน zogzag77 ก็คือ หมวด zogzag พาเที่ยว ซึ่งแนะนำ 100 เส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละภาค หมวดเที่ยวตามใจ เป็นการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เช่น Sea Sand Sun มรดกโลก เที่ยวภูเขา อร่อยตามทาง และไนท์ไลฟ์ หมวดททท. ซึ่งแนะนำการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนพร้อมเทศกาล งาน ประเพณีในแต่ละจังหวัดหมวด โดยผู้ใช้สามารถเสิร์ชข้อมูลต่างๆ ได้ตามความสนใจ

นอกจากนี้แอปพลิเคชัน zogzag77 ยังมีข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ของร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านของฝาก ของที่ระลึก และผู้ใช้ยังสามารถแนะนำร้านอาหาร ที่พัก ผ่านแอปฯ ได้ ถือเป็นเปิดให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วม รวมทั้งยังมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ เช่น เบอร์สายการบิน เบอร์ฉุกเฉิน เบอร์ติดต่อของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพิกัดใกล้กับจุดนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมแผนที่นำทาง

“แอปฯ นี้ จะใช้เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในระยะ 20 กิโลเมตรจากจุดที่ผู้ใช้งานอยู่และมีข้อมูล

ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เช่น รีวิวร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการจะส่งข้อมูลแนะนำโรงแรม ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกของตนเอง โปรโมทโปรโมชันต่างๆ ก็ได้” นายพนา กล่าวปิดท้าย